



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง นโยบายการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
พ.ศ. 2564

ตามที่ได้มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ในขณะที่การจัดประชุมวิชาการหรือการจัดฝึกอบรมระยะสั้นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังคงสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย จึงเป็นการสมควรกำหนดนโยบายการจัดประชุมให้มีความเหมาะสม เป็นการป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 คนบตี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศกำหนดนโยบายการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไว้ดังนี้

1. ในประกาศนี้

“คณะ” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

“คนบตี” หมายถึง คนบตีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“การฝึกอบรม” หมายถึง การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดขึ้นในประเทศ โดยมีโครงการและหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

“การฝึกอบรมแบบออนไลน์” หมายถึง การฝึกอบรมที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม มีการนำเสนอสื่อในหลายมิติ และมีการสื่อสารระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมผ่านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile device) โดยเชื่อมต่อข้อมูลได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและ/หรืออินเทอร์เน็ต หรือวิธีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

“การจัดฝึกอบรมแบบ Hybrid” หมายถึง การจัดฝึกอบรมรูปแบบผสมผสานที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเข้ารับฟังการอบรม/การบรรยายในห้องประชุม (Onsite) และ รับฟังการอบรม/การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในวันและเวลาเดียวกัน

“บุคลากร” หมายถึง บุคลากรที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

“ผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม” หมายถึง บุคลากรหรือบุคคลภายนอก ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งรูปแบบออนไลน์ รูปแบบ Hybrid และรูปแบบการจัดในห้องประชุม

2. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายในคณะ ให้ดำเนินการดังนี้

2.1 จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

2.2 กรณีที่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หรือจัดแบบ Onsite เพียงอย่างเดียว ให้ผู้จัดแจ้งผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมรับทราบล่วงหน้าถึงความจำเป็นที่อาจจะต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือคืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

3. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายนอกคณะ ให้ดำเนินการปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

4. กรณีมีปัญหาการตีความหรือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะบดี เป็นผู้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหา โดยการตีความและคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล